



## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน สำนักงานสภาสถาบัน ส่วนบริหารงานทั่วไป โทร. ๓๐๓๒, ๓๑๓๖

ที่ ศธ ๐๕๒๔.๑๓/๓๒๙

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๓

เรื่อง ขอแก้ไขมติ และส่งมติจากการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๘/๒๕๕๓ (เพิ่มเติม)

เรียน อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก

หัวหน้าสำนักงานสภาสถาบัน ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ผู้อำนวยการส่วน

ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๒๔.๑๓/๓๒๒ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๓ เรื่อง ขอส่งมติจากการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๘/๒๕๕๓ เมื่อวันที่อังคารที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ รวมจำนวน ๒๔ ฉบับ นั้น

ในการนี้ ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานสภาสถาบัน ขอแก้ไขมติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๘/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ เพื่อให้เนื้อหา มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน ตามที่ประชุมได้มีการหารือกัน จำนวน ๑ เรื่อง ดังนี้

๑. เรื่อง ขอเสนอพิจารณาแต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

และขอส่งมติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๘/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ (เพิ่มเติม) จำนวน ๑ เรื่อง ดังนี้

๑. เรื่อง ขอเสนอพิจารณาข้อกำหนดในการสรรหาอธิการบดี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่ประชุมสภาสถาบันมีมติมอบหมายด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย์ ดร.จรรุญ เล้าสินวัฒนา)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

เลขาธิการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๗

วันอังคารที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขอเสนอพิจารณาแต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

สืบเนื่องในการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินการสรรหาอย่างละเอียดพร้อมทั้งบัญชีรายชื่อผู้ที่คณะกรรมการสรรหาเห็นสมควรให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมประวัติ ผลงาน เอกสารการแนะนำตัว บันทึกการแถลงวิสัยทัศน์ การนำเสนอแผนนโยบายและแผนงานการบริหารจัดการคณะวิศวกรรมศาสตร์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาเสนอต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณา จำนวน ๓ รายชื่อ เรียงลำดับตามวันที่และเวลาที่มายื่นใบสมัคร ดังนี้

๑. รองศาสตราจารย์ประภาส ไพรสุวรรณา
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี
๓. รองศาสตราจารย์ ร้อยเอก ดร.วิระเชษฐ์ ชันเงิน

แต่เนื่องจากในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มีวาระการประชุมเป็นจำนวนมาก และเพื่อให้การพิจารณามีความละเอียดรอบคอบ จึงมีมติให้เลื่อนการพิจารณาไปในการประชุมครั้งถัดไป โดยให้ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าส่วนงานวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๘ ก่อนการพิจารณาลงมติคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนงานวิชาการ ให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อแถลงวิสัยทัศน์ นโยบายและแผนงานการบริหารส่วนงานวิชาการต่อสภาสถาบันอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้

๑. ให้กรรมการสภาสถาบันทุกท่าน นำเทปการแถลงวิสัยทัศน์ที่ผู้สมัครแถลงต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ไปพิจารณาล่วงหน้าตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งให้ทุกท่านเรียบร้อยแล้ว

๒. ผู้สมัครตามบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอไม่ต้องแถลงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุมสภาสถาบัน ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ อีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากกรรมการสภาสถาบันได้ดำเนินการตามข้อ ๑ แล้ว โดยให้ผู้สมัครเข้ารับการสัมภาษณ์จากที่ประชุมสภาสถาบัน เรียงลำดับตามวันและเวลาที่ยื่นใบสมัครดังกล่าว

ในการนี้ กรรมการสภาสถาบันทุกท่านได้ดำเนินการตามข้อ ๑๘ ของข้อบังคับสถาบันดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยนำเอกสารและบันทึกเทปการแถลงวิสัยทัศน์ที่ผู้สมัครแถลงต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ไปพิจารณาก่อนเรียบร้อยแล้วที่ประชุมจึงให้ความเห็นชอบให้เชิญผู้สมัครที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๓ คน ดังกล่าวเข้ามารับการสัมภาษณ์จากที่ประชุม ครั้งละ ๑ คน

เรียงลำดับตามวันที่และเวลาที่ยื่นใบสมัคร และเมื่อการสัมภาษณ์ผู้ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว เสร็จสิ้น ที่ประชุมจึงดำเนินการตามข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา หัวหน้าส่วนงานวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๙ การออกเสียงลงมติของสภาสถาบันเพื่อคัดเลือก ผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนงานวิชาการ ให้ออกเสียงลงคะแนนแบบลับ โดยกรรมการสภาสถาบัน ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสรรหาหัวหน้าส่วนงานวิชาการนั้น ๆ แล้ว ไม่มีสิทธิลงมติออกเสียง

ดังนั้น ก่อนการออกเสียงลงมติคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าส่วนงานวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้ดำเนินการดังนี้

๑. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย อุปนายกสภาสถาบัน เป็นประธานกรรมการ ดร.พีรศักดิ์ วรสุนทรโรสถ กรรมการ สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ ได้ออกจากห้องประชุม

๒. ศาสตราจารย์ ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ รักษาการแทนอธิการบดี และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ นัตริอุทัย ได้ออกจากห้องประชุม เนื่องจากได้ดำเนินการตามวรรคสองของข้อ ๔ ดังนี้ “กรรมการตาม (๓) อธิการบดี และประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง ต้องมิใช่ผู้ที่อยู่ในสังกัดส่วนงานที่จะดำเนินการสรรหา ในกรณี ให้รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย หรือกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงานที่สภาคณาจารย์และพนักงานมอบหมาย เป็นกรรมการแทน”

๓. ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ขอเรียน ที่ประชุมว่า ตนเองและรองศาสตราจารย์ ดร.วินัย กล้าจริง เป็นบุคลากรสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนั้น ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ จึงขออนุญาตงดออกเสียงลงมติคัดเลือกคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย กล้าจริง ได้ขอชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตนเองควรมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ เนื่องจากตนเองเป็นกรรมการ สภาสถาบันซึ่งเป็นผู้แทนพนักงานสถาบันทั้งสถาบัน มิใช่ผู้แทนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์เพียงคณะเดียว

ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่วมกันให้ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากหัวหน้าส่วนงาน และ รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย กล้าจริง กรรมการ สภาสถาบันซึ่งเป็นผู้แทนพนักงานสถาบัน ซึ่งเป็นบุคลากรสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ ด้วยมีความเห็นว่า ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เป็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ย่อมเป็นผู้ที่มีข้อมูลและ รับทราบปัญหาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และจะมีดุลยพินิจที่ดี จึงไม่มีประเด็นที่ต้องสละสิทธิการออก เสียงดังกล่าว

ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ได้ตัดสินใจของงดออกเสียงและออกจาก ห้องประชุมก่อนที่ประชุมดำเนินการออกเสียงลงมติคัดเลือกคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

กรรมการสภาสถาบันได้ออกเสียงลงมติ แบบลับ ในบัตรออกเสียงที่จัดเตรียมไว้ เพื่อคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผลปรากฏว่า ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี เป็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
อนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗



(รองศาสตราจารย์ ดร.จรัสญ เล้าสินวัฒนา)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๗

วันอังคารที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขอเสนอพิจารณาข้อกำหนดในการสรรหาอธิการบดี

สืบเนื่องจากที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มีมติให้ เลขานุการสภาสถาบันรวบรวมข้อสรุปของที่ประชุม ไปยกร่างเป็นนโยบายและทิศทางของสถาบันและ แนวทางในการดำเนินการสรรหาอธิการบดี และให้นำเสนอที่ประชุมสภาสถาบันพิจารณาต่อไป โดยให้ส่ง ให้กรรมการสภาสถาบันพิจารณาก่อนการประชุม ๑๐ วัน

ซึ่ง รองศาสตราจารย์ ดร.จำรุญ เล่าสินวัฒนา เลขานุการสภาสถาบัน ได้ดำเนินการและ จัดส่ง (ร่าง) ข้อกำหนดในการสรรหาอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้กรรมการสภาสถาบันทุกท่านพิจารณาก่อนล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ ที่ประชุมสภาสถาบันได้พิจารณา (ร่าง) ข้อกำหนดในการสรรหาอธิการบดี สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังตามที่เสนอแล้ว มีความเห็นชอบร่วมกันว่า ข้อกำหนด ในการสรรหาอธิการบดี ควรกำหนดเป็นกรอบกว้าง ๆ เฉพาะภารกิจหลักของอธิการบดี เพื่อให้ผู้สมัคร เข้ารับการสรรหาตำแหน่งอธิการบดี ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติงาน นำเสนอต่อ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีเพื่อพิจารณาต่อไป

นายกสภาสถาบันจึงได้ขอหารือที่ประชุมตามที่กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ฯ เพื่อพิจารณากำหนดนโยบายและทิศทางของสถาบันและ แนวทางในการดำเนินการสรรหาอธิการบดีเป็นการเฉพาะเรื่อง โดยมอบคุณวุฒิพงษ์ โมพีชาติ เป็นประธาน และให้เชิญกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสรรหาจากภาคเอกชนและด้านกฎหมายเข้าร่วม การประชุมเพิ่มเติม ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นชอบมอบคณะกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณา ด้านบริหารบุคคลดำเนินการ ตามที่คุณวุฒิพงษ์ โมพีชาติ นำเสนอ และนายกสภาสถาบันรับจะตัดสินใจ ร่วมกับคุณวุฒิพงษ์ โมพีชาติ เพื่อให้ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว

วาระนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.จำรุญ เล่าสินวัฒนา เลขานุการสภาสถาบัน ได้ขอหารือ ให้รวมการพิจารณาการปรับปรุงข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๒ ไปพร้อมกันกับการกำหนดนโยบายและทิศทาง ฯ ดังกล่าว ตามที่ส่วนนิติการ สำนักงาน อธิการบดี ได้นำเสนอรายละเอียดในวาระที่ ๕.๖ ตามที่ได้ตรวจสอบข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วย คณะกรรมการประเมินผลการบริหาร และวิธีการดำเนินการประเมินผลการบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่ แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว มีความเห็นว่า การกำหนดหลักเกณฑ์ประเมินอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อบังคับที่มี มาตรฐานสูงกว่า จะกระทำได้โดยคณะกรรมการประเมินผลการบริหารเป็นผู้นำเสนอต่อสภาสถาบัน เท่านั้น ดังนั้น หากต้องการแก้ไขหลักเกณฑ์ใด ๆ ในข้อบังคับ จึงต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินผลการบริหารก่อน ส่วนนิติการ จึงได้ดำเนินการปรับปรุงข้อบังคับดังกล่าว และยกร่างเป็น

ข้อบังคับเกี่ยวกับการประเมินฉบับใหม่ โดยการปรับปรุงมีข้อสรุปดังนี้ “วิธีการแต่งตั้งให้สำนักงานสภาสถาบันเป็นผู้เสนอเรื่องต่อสภาสถาบัน และวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการประเมินผลการบริหารของอธิการบดี ให้สิ้นสุดลงเมื่อได้เสนอรายงานผลการประเมินในปีสุดท้ายของการดำรงตำแหน่งอธิการบดีต่อสภาสถาบันแล้ว”

สำหรับการปรับปรุงข้อบังคับสถาบันเกี่ยวกับการประเมินผลการบริหารของอธิการบดี คุณวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ได้เสนอให้มีการพิจารณาคงคู่กันไปกับการพิจารณากำหนดนโยบายและทิศทาง ฯ เนื่องจากเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการอยู่ในกระบวนการเดียวกัน

**มติที่ประชุม** มอบคุณวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ และศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์ ธีระวัฒน์ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์การสรรหาและการประเมินผลการบริหารของอธิการบดี โดยมอบคุณวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ (เพิ่มเติม) ตามที่เห็นสมควร เพื่อเข้าร่วมการหารือในการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านบริหารงานบุคคล โดยเมื่อการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วให้นำข้อสรุปจากที่ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบัน เพื่อพิจารณาด้านบริหารงานบุคคลเสนอท่านนายกสภาสถาบัน เพื่อให้ความเห็นก่อน จึงแจ้งเวียนกรรมการสภาสถาบันทุกท่านให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการสรรหาอธิการบดีต่อไป หากผลการแจ้งเวียนมีข้อแนะนำ และหรือมีข้อแก้ไขเพิ่มเติม ให้เลขานุการสภาสถาบัน รวบรวมนำเสนอท่านนายกสภาสถาบัน พิจารณาการดำเนินงานต่อไป

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มอบ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗



(รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์ ธีระวัฒน์)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน